

**NGHỊ QUYẾT**

**Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2021**

Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam về hoạt động công đoàn năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh, Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023;

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; Đảng đoàn ban hành Nghị quyết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như sau:

**I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

**1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước**

Đảng đoàn tập trung lãnh đạo các cấp công đoàn, cấp ủy chi bộ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quy định số 101 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X và chương trình hành động số 14-CT/TU của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết, chương trình

trọng tâm Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận; giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 1594/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công đoàn.

## **2. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ**

Tiếp tục xây dựng Đảng đoàn, Ban Thường vụ, chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ theo Đề án vị trí việc làm gắn với Kế hoạch số 21-KH/ĐĐ, ngày 08/2/2018 của Đảng đoàn về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Kế hoạch số 02-KH/ĐĐ, ngày 08/10/2018 về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; 2023-2028; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động cán bộ công đoàn chuyên trách theo vị trí việc làm. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức, những vấn đề mới về hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; cán bộ trong quy hoạch. Phối hợp giới thiệu cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

## **3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị**

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng của tổ chức công đoàn, thực hiện hoàn thành chương trình làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2021 (Chương trình số 18/CTr-LĐLĐ, ngày 08/12/2020) với chủ đề hoạt động “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và các chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và

Công đoàn tỉnh; quan tâm đầy mạnh chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, CNVCLĐ, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định; nâng cao chất lượng công tác nữ công, công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp.

Chỉ đạo Ban Thường vụ các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát theo Quyết định số 217, 218 và 124 của Bộ Chính trị; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với NLĐ tại một số đơn vị, doanh nghiệp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo cấp ủy chi bộ, Ban Thường vụ các cấp công đoàn tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 theo quy định Điều lệ Đảng và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt quy định số 140-QĐ/TU, ngày 01/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định giữa Đảng đoàn MTTQ với chi bộ, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng trực thuộc tỉnh, các huyện ủy, thành ủy để lãnh đạo LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành cụ thể hóa và triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên tại địa phương, đơn vị.

## **II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

1. Đảng đoàn chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc; nêu cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân ủy viên Đảng đoàn; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện đạt kết quả.

2. Chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và NLĐ; nâng cao chất lượng xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị, địa phương.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ, các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chương trình công tác của Đảng đoàn năm 2021, các đồng chí ủy viên Đảng đoàn theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu cho Đảng đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện tốt phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

2. Giao Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, cấp ủy chi bộ, Thủ trưởng cơ quan và các cấp công đoàn trong tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và triển khai, tổ chức thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

3. Định kỳ hoặc đột xuất Đảng đoàn tiến hành đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể và cá nhân ủy viên Đảng đoàn để rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trong thời gian tiếp theo.

#### *Nơi nhận*

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đảng đoàn Tổng Liên đoàn;
- Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy viên Đảng đoàn;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ các huyện, TP, CDN, CDVC;
- Lưu ĐĐ, VT.

} (b/c)

TM. ĐẢNG ĐOÀN  
BÍ THƯ



Nguyễn Thị Thiện